



ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๓๐๐/๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ฉบับที่ ๑๙ (มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้กลับมาแพร่ระบาดในวงกว้างอีกครั้งและมีเขตพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดในหลายพื้นที่อันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นไปได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ อาศัยความตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ฉบับที่ ๑๐ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีที่ ๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยบูรพามีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของนิสิตและผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ให้ส่วนงานดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๑๐๓๕/๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๓ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมตามสถานการณ์เป็นสำคัญ

๒. ในรายวิชาที่มีการเรียนการสอนในที่ตั้ง อาจารย์ผู้สอนควรถ่ายทอดการสอนผ่านระบบออนไลน์ควบคู่กัน เพื่อให้นิสิตที่กลับภูมิลำเนาและไม่สามารถเดินทางกลับมาเรียนในที่ตั้ง เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สามารถปรับแผนมาใช้ในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีที่อาจมีการยกระดับการเฝ้าระวังที่สูงขึ้น โดยขอให้ส่วนงานเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในระบบดังกล่าว ทั้งนี้ ส่วนงานอาจกำหนดให้มีวิธีการจัดการในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้นได้ตามความเหมาะสม

๓. หากมีคำสั่งของทางราชการในการยกระดับการเฝ้าระวังและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระดับที่สูงขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยอาจกำหนดระงับการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลในห้องเรียน และปรับรูปแบบมาเป็นการเรียนการสอน และการวัดผลในรูปแบบออนไลน์

๔. มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนงานทำความเข้าใจกับบุคลากรในส่วนงาน เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนอย่างฉับพลันตามความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กำลังเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา